

**CÔNG TY TNHH  
DCT PARTNERS VIỆT NAM**

Số: 1805/DCT-TB

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Dĩ An, ngày 15 tháng 05 năm 2020*

## **THÔNG BÁO**

*V/v: Hỗ trợ khách hàng Charm City sau đại dịch Covid-19*

Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam chân thành cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác và đồng hành của Quý khách trong suốt thời gian qua.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, khó khăn bao trùm nền kinh tế trong và ngoài nước, ảnh hưởng xấu đến thị trường chung và thị trường bất động sản nói riêng. Trong bối cảnh này, Chủ đầu tư cũng gặp rất nhiều khó khăn để duy trì hoạt động, tuy nhiên Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức mình để triển khai thi công dự án đúng tiến độ. Trên tất cả, Chúng tôi mong muốn chia sẻ, hỗ trợ Quý khách, tạo điều kiện cùng nhau vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Do đó bằng văn bản này, Chúng tôi chủ động đưa ra các phương án hỗ trợ Quý Khách như sau:

**1. Đối với các khoản thanh toán đến hạn ngày 15/05/2020 của Quý Khách hàng đã ký Hợp Đồng Mua căn hộ tại Block Sapphire:**

- Với Quý Khách hàng chưa thanh toán: Chúng tôi đơn phương đồng ý gia hạn thời gian thanh toán Đợt 1 theo Hợp đồng mua bán từ ngày 15/5/2020 đến ngày 30/6/2020. Chậm nhất đến ngày 30/6/2020 Quý Khách hàng mới phải thanh toán 10% theo Hợp đồng mua bán.

- Với các Quý khách đã chủ động thanh toán và tiền đã vào trong tài khoản ngân hàng của Chủ đầu tư trước 00 giờ 00 phút ngày 16/5/2020: Chúng tôi tri ân sự chia sẻ tài chính từ Quý khách và xin phép dành tặng một số phần quà như sau:

+ Mỗi căn hộ 01(một) Voucher mua hàng tại IJC shop có giá trị quy đổi tương đương  $\frac{1}{2}$  (nửa) chỉ vàng IJC 99.99.

+ Đồng thời giảm giá 5% cho bất kỳ sản phẩm Bất động sản nào của Charm Group khi Quý khách đăng ký mua trực tiếp từ Chủ đầu tư.

**2. Định hướng giải pháp tài chính cho Quý Khách mua căn hộ tại Charm City.**

Chúng tôi đang nỗ lực để giới thiệu "*Charm City-Sản phẩm tài chính tốt nhất*" hỗ trợ Quý Khách.

Dự kiến 15/06/2020, sản phẩm trên sẽ giới thiệu đến tất cả Quý khách sở hữu dòng sản phẩm Bất Động Sản của Charm Group. Theo đó, **Quý Khách chỉ cần ký Hợp đồng mua bán và thanh toán đủ 30% cho đến khi nhận nhà.**

Chủ đầu tư mong rằng, với những chia sẻ, hỗ trợ thiết thực nêu trên có thể giải quyết phần nào khó khăn tài chính nhất thời của Quý Khách trong giai đoạn này. Đồng thời luôn tin tưởng, đồng hành cùng Chúng tôi trong dự án Charm City và các dự án họ Charm sắp tới.



DCT Partners kính chúc Quý Khách cùng gia đình dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống và chung sức với Chúng tôi xây dựng văn hóa Charm City ngày càng tươi sáng.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN HỮU NGHĨA**

